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Hverfisráð Hríseyjar 
72.  fundur 
 
Hverfisráðs Hríseyjar  fundaði  í Hlein miðvikudaginn 23. október 2013 klukkan 
20:00.  Á fundinn mættu:  Ingimar Ragnarsson, Ingibjörg Guðmundsdóttir og Anton 
Már Steinarsson.  

Dagskrá: 
 

1. Erindi frá Eyfang ehf. um ósk að breytingum á byggðakvóta úthlutunum. 
Málinu vísað til Dagnýjar M. Harðardóttur til úrvinnslu.  
 

2. Aðstaða fyrir hjúkrunarfræðing verður færð inn í Hlein fyrir næstu heimsókn. 
Auglýsa þarf breytingarnar til íbúa. Umræður um læknamál.  
 

3. Skipulagsnefnd hefur samþykkt afnot af svæði NV af Saltnes til iðkunnar á 
krossurum. Leyfið er tímabundi til 30. sept 2015.  
 

4. Málefni sjúkraflutninga í Hrísey eru komið inn á borð hjá ráðuneytinu til 
umræðu.  
 

5. Hverfisráð lýsir yfir óánægju með að skorið hafi verið niður í  stafshlutfalli 
umsjónarmanns félagmiðstöðvarinnar í Hrísey. Teljum brýnt að þetta mál 
verði tekið til skoðunar.  
 

6. Undirbúningur fyrir fund með kjördæmafundi þingmanna föstudaginn 25. 
október. 
 

 
 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið klukkan 21:00 . 
 
 

Fundargerð rituð og skráð í tölvu af Ingibjörgu Guðmundsdóttur 


